

TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHẤT QUẢN...

(Tiếp theo trang 1)



Đến ngày 30/6, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình đã giải ngân 100% kế hoạch vốn trung ương phân bổ năm 2022.

các chính sách thuộc chương trình đạt kết quả tốt, thống kê sơ bộ đạt khoảng 48.000 tỷ đồng/301.000 tỷ đồng.

ngành, địa phương thực hiện tốt phương châm hết sức bình tĩnh, khoa học, linh hoạt, bám sát tình hình để lãnh đạo, chỉ đạo một cách quyết liệt nhưng có hiệu quả, đưa ra những chính sách khả thi và mang lại hiệu quả thiết thực; trong đó, phải thực hiện tốt yêu cầu "4 ổn định, 3 tăng cường, 2 đẩy mạnh, 1 tiết giảm và 1 kiên quyết không". Theo đó, "4 ổn định" gồm: ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn; ổn định các loại thị trường và giá cả; ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. "3 tăng cường" gồm: tăng cường nắm tình hình, phân ứng kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; tăng cường hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở và đặc biệt là tăng cường tiêm vắc-xin; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hệ thống hành chính. "2 đẩy mạnh" gồm: đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp và tạo việc làm cho nhân dân; đẩy mạnh quy hoạch và giải ngân vốn đầu tư, nhất là vốn đầu tư công. "1 tiết giảm" đó là tiết kiệm triệt để, giảm mọi khoản chi tiêu không cần thiết. "1 kiên quyết không" đó là kiên quyết không điều hành giá tăng, mà bộ phận gặp khó khăn; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu diễn biến rất phức tạp...

hoàn thiện thể chế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, bảo đảm chất lượng, tiến độ các đề án trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội; tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các cú sốc bên ngoài; chú trọng phát triển văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm hài hòa với phát triển kinh tế; tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác đối ngoại, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ ngày càng cao gắn với tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, hiệu nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, ngoại lực là quan trọng, đột phá, thường xuyên; tăng cường công tác

thông tin, truyền thông, ngăn chặn, vô hiệu hóa các thông tin xuyên tạc, bôi nhọ, sai sự thật. Tại phiên họp, các đại biểu đóng góp ý kiến vào các báo cáo: tình hình triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP, ngày 17/3/2019 của Chính phủ; kết quả thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; kết quả thực hiện nhiệm vụ giao và tình hình xây dựng, trình ban hành văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền Chính phủ 7 tháng năm 2022.

Cùng với việc điểm lại những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022, Thủ tướng cũng chỉ ra những hạn chế, khó khăn, thách thức trong những tháng cuối năm, đó là tình hình quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp; giải ngân vốn đầu tư công chậm được cải thiện; việc triển khai một số chính sách thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm; vốn FDI đăng ký mới còn thấp; hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn; đời sống của nhân dân vẫn còn một bộ phận gặp khó khăn; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu diễn biến rất phức tạp...

Thủ tướng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đó là: Tập trung

đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và 3 chương trình mục tiêu quốc gia trong những tháng cuối năm

tiếp tục triển khai thường kỳ tháng 7, chiều ngày 3/8, Chính phủ nghe báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; tình hình triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng nông thôn mới; xóa đói giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi). Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp, các ngành phải tập trung cao và ưu tiên tối đa để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, triển khai nhanh, kịp thời, hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

QUYẾT TÂM CẢI THIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

địa phương và của tỉnh. Cụ thể, bộ câu hỏi lấy ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp để "chấm điểm" cơ quan quản lý nhà nước có nhiều nội dung sát với thực tế, thẳng thắn, thậm chí khá gai góc như doanh nghiệp có đồng ý thủ tục hành chính, tiếp cận thông tin quy hoạch, các dự án đầu tư công; doanh nghiệp phải thủ tục hành chính, tiếp cận thông tin quy hoạch, các dự án đầu tư công; doanh nghiệp phải thủ tục hành chính, tiếp cận thông tin quy hoạch, các dự án đầu tư công; doanh nghiệp phải thủ tục hành chính, tiếp cận thông tin quy hoạch, các dự án đầu tư công...

tham gia giải quyết thủ tục hành chính hoặc các công việc có liên quan; có hiện tượng nhũng nhiễu trong hoạt động thanh tra, kiểm tra của các đơn vị cấp huyện, sở, ngành... Với 69 câu hỏi khảo sát doanh nghiệp đánh giá cơ quan quản lý nhà nước về tính minh bạch và tiếp cận thông tin, tính năng động và tiên phong, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, thiết chế pháp lý, vai trò của người đứng đầu, ứng dụng công nghệ thông tin, khả năng tiếp cận đất đai và cơ sở hạ tầng, các doanh nghiệp kỳ vọng DDCI sẽ tạo cơ hội trong công tác cải cách thủ tục hành chính, đổi mới tác phong, lễ lối

làm việc và trách nhiệm phục vụ của cán bộ, công chức giúp cho hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp thuận lợi hơn trong thời gian tới. \* Sáng ngày 3/8, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với UBND huyện Kiến Xương triển khai thực hiện Bộ chỉ số DDCI năm 2022 theo kế hoạch của UBND tỉnh. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, huyện Kiến Xương và gần 300 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh triển khai tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 90/KH-UBND, ngày 9/6/2022, phân tích, làm rõ ý nghĩa của chỉ số thành phần của DDCI; đơn vị tư vấn tập huấn, hướng dẫn các doanh

nh nghiệp phương pháp "chấm điểm", hiểu đúng nội dung bộ câu hỏi và nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng khi ghi phiếu khảo sát. Cùng với sớm thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, thực hiện quyết liệt, triệt để công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính trong đầu tư, kinh doanh và thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, việc UBND tỉnh xây dựng và triển khai Bộ chỉ số DDCI thể hiện quyết tâm của tỉnh trong tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, hấp dẫn để thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và nhiều doanh nghiệp khẳng

định: DDCI là kênh thông tin chính thống để doanh nghiệp bày tỏ cảm nhận, đánh giá về chất lượng dịch vụ hành chính của các cơ quan quản lý nhà nước, giúp UBND tỉnh nhận diện rõ những ưu điểm, hạn chế từ đó có giải pháp chỉ đạo thực hiện tốt hơn về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Hiện toàn tỉnh có trên 10.000 doanh nghiệp, chi nhánh văn phòng đại diện, 27 chi nhánh ngành hàng thương mại cổ phần, 459 hợp tác xã và gần 160.000 hộ kinh doanh được cấp đăng ký kinh doanh. Có được môi trường đầu tư sản xuất, kinh doanh thuận lợi sẽ giúp cộng đồng doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, thật sự là động lực của nền kinh tế và tạo nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Điều tra, giám sát bọ gậy, muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết tại xã Nam Thắng

Sáng ngày 3/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Tiên Hải và xã Nam Thắng (Tiên Hải) tổ chức điều tra, giám sát bọ gậy, muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết ở gia đình có ca mắc sốt xuất huyết nội sinh và các hộ xung quanh nhà bệnh nhân tại thôn Tân Hưng I, xã Nam Thắng. Trong quá trình điều tra, giám sát dịch tễ, bắt muỗi, bọ gậy, cán bộ y tế vẫn ghi nhận có bọ gậy ở các dụng cụ chứa nước đọng tại các hộ xung

quanh nhà bệnh nhân mắc sốt xuất huyết nội sinh. Nguy cơ xuất hiện các ca mắc sốt xuất huyết mới là hiện hữu bởi mầm bệnh vẫn lưu hành trong cộng đồng. Do đó, cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đề nghị Trạm Y tế xã tiếp tục tham mưu với chính quyền địa phương tăng cường giám sát; vận động nhân dân thường xuyên vệ sinh môi trường, loại bỏ các dụng cụ chứa nước đọng, phát quang bụi rậm tại khu vực xung quanh nhà bệnh nhân và các hộ dân trên

địa bàn xã. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng bệnh, cán bộ

y tế xã cần trực tiếp hướng dẫn người dân tự theo dõi sức khỏe, nếu sốt không rõ nguyên nhân

cần đến cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời.



Phun thuốc diệt muỗi tại khu vực xung quanh nhà bệnh nhân mắc sốt xuất huyết.

144 người lao động đã nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà

Thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện chính sách hỗ trợ thuê nhà cho người lao động và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tích cực phối hợp với các sở, ngành, các huyện, thành phố tập trung rà soát người lao động làm việc trong các doanh nghiệp phải thuê nhà ở để hỗ trợ kinh phí. Đến nay, qua rà soát đợt 1, toàn tỉnh có 144 người lao động thuê nhà ở tập trung ở thành phố Thái Bình và huyện Tiên Hải đã được hỗ trợ kinh phí với mức 500.000 đồng/người/tháng (mỗi người lao động được hỗ trợ tối đa 3 tháng). Tổng số tiền đã hỗ trợ 147,5 triệu đồng.

Hiện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đang tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, các huyện, thành phố tổ chức rà soát để tất cả người lao động phải thuê nhà bảo đảm các điều kiện sẽ được hỗ trợ theo quy định.

ANH THO

Tập huấn kỹ thuật bón phân theo phương pháp cấy lúa thân thiện với môi trường

Hội Nông dân tỉnh vừa tổ chức tập huấn kỹ thuật bón phân theo phương pháp cấy lúa thân thiện với môi trường cho 40 hội viên nông cốt của hai xã Phú Lương (Đông Hưng) và Quỳnh Thọ (Quỳnh Phụ). Tham gia lớp tập huấn, hội viên nông dân được cán bộ kỹ thuật thông tin về thực trạng sử dụng phân bón hiện nay trên địa bàn tỉnh; những hậu quả do việc bón phân hóa học quá liều lượng; phân bón và vai trò quan trọng của Kali đối với cây lúa; giới thiệu về phân bón vi sinh đa chủng, đa chức năng; những lưu ý khi bón phân hóa học theo phương pháp cấy lúa thân thiện với môi trường. Thông qua tập huấn nhằm giúp hội viên nông dân hai xã nắm rõ cách bón phân cho cây lúa theo phương pháp cấy lúa thân thiện với môi trường, từ đó tuyên truyền, nhân rộng cách làm tốt hội viên, góp phần giảm chi phí đầu tư cho nông nghiệp, tăng hiệu quả sản xuất cho nông dân.

TIẾN DAT

CÔNG AN THÀNH PHỐ THÁI BÌNH Trả lại tài sản cho người bị mất



Công an thành phố Thái Bình làm thủ tục trao trả lại số tiền bị đánh rơi cho công dân.

Chiều ngày 3/8, Công an thành phố Thái Bình làm thủ tục trao trả lại số tiền bị đánh rơi cho công dân trên địa bàn thành phố Thái Bình.

Vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 2/8/2022, anh Cao Tiến Ninh (sinh năm 1998), trú tại tổ 8, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình nhặt được một chiếc túi đen trước cổng Trạm Y tế phường Kỳ Bá, bên trong túi có số tiền 102 triệu đồng. Xác định đây là tài sản lớn của người bị đánh mất, anh đã nhanh chóng mang đến Đội Điều tra tổng hợp, Công an thành phố Thái Bình để trình báo với mong muốn trả lại tài sản cho người đánh mất. Sau một thời gian ngắn điều tra, xác minh, cán bộ, chiến sĩ Đội Điều tra tổng hợp xác định người đánh rơi số tiền trên là chị Nguyễn Thị Thanh Dung (sinh năm 1984), trú tại phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình.

Nhận lại số tiền bị mất, chị Dung cảm ơn lực lượng Công an thành phố Thái Bình cũng như anh Cao Tiến Ninh, chị mong rằng sẽ có nhiều người may mắn như chị. Hành động đẹp của anh Cao Tiến Ninh cần được biểu dương, nhân rộng.

BÌNH VĂN (Công an tỉnh)

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398. Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 3/8. Thế giới: Hơn 584 triệu ca mắc Covid-19. Việt Nam: Đã tiêm hơn 12,3 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Thái Bình: Đã tiêm hơn 4 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân.